

## สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
เมล็ดพันธุ์ดี	๑. ข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า ๑ แสน ๒ หมื่นซอง สื่อกลางแสดงความรักต่อเกษตรกร	เรื่องเล่าข่าวเกษตรออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๒. กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก	เรื่องเล่าข่าวเกษตรออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๓. เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก เน้นส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนถึงผู้บริโภค	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๔. กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกที่กรุงเทพฯ	เกษตรทำกินออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๕. Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก)	หนังสือพิมพ์อินทรีสยามออนไลน์
ไม้ผลภาคตะวันออก	๖. กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก	Thailand Plus Online
ส่วนภูมิภาค		
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๗. กาญจนบุรี เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	อปท. นิวส์
สำรวจสำมะโนการเกษตร	๘. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร ปี ๒๕๖๖	สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ออนไลน์

## ข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมส่งมอบ เมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า 1 แสน 2 หมื่นซอง สู่ กลางแสดงความรักต่อเกษตรกร

๑9 พ.ค. 2023 | ข่าวเกษตร, พืชเศรษฐกิจ



กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า 120,000 ซอง ให้เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร ไร่ได้ ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พริก มะเขือเปราะ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง คะน้า และกวางตุ้ง ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกรเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ตรงตามสายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ต้นแข็งแรง มีความทนทาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เป็นโครงการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสำรองเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผักพืชอาหาร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพภายในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร สามารถขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี โดยจัดเตรียมให้บริการไว้ศูนย์ละ 12,000 ซอง

## กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก

๒๐ พ.ค. 2023 ข่าวเกษตร, News Special



นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่าง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบอเมริกาและยุโรป

เนื่องจากผลไม้ตะวันออกเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จากรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการที่มีระบบการผลิตที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต นำพาทิศเกษตรไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาดและให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับที่กรมส่งเสริมการเกษตร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต นำพาทิศเกษตรไทยสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาดและให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับที่กรมส่งเสริมการเกษตร

**โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) ขึ้นระหว่างวันที่ 18 –**

**21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด**

**พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้**

**บริโภค ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออก ส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง**

โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารจากผลไม้ กิจกรรมนาที่ทอง “ชาวสวนมีน้ำใจ จ่ายให้คนละครึ่ง” นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง Durian Lover คนรักทุเรียนต้องรู้ ขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักร้างในเนื้อทุเรียน วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพ และกิจกรรมให้ความรู้สาธิตการดูแลทุเรียนแก่ การเก็บรักษาทุเรียนอย่างไรให้กินอร่อย และการแกะทุเรียนให้สวยด้วยมือเรา

**สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566)**

**ทุเรียน คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 782,942 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 540,650 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 242,292 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของผลผลิตที่คาดการณ์)**

มังคุด คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 122,020 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 60,567 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 61,453 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 50.36 ของผลผลิตที่คาดการณ์)




เงาะ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 141,115 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 63,504 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 77,611 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตที่คาดการณ์)

และ ลองกอง คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 7,251 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 403.04 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 6,847.96 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 34.44 ของผลผลิตที่คาดการณ์)

## เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก เน้นส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนถึงผู้บริโภค

๒๐ พ.ค. 2566  views 195



 [thainews.prd.go.th](http://thainews.prd.go.th)  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  [nnthotnews](https://twitter.com/nnthotnews)  [nnt\\_thainews](https://www.instagram.com/nnt_thainews)

**นายกฤษ อุดมตะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่าง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบอเมริกาและยุโรป เนื่องจากผลไม้ตะวันออกเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จากรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการที่มีระบบการผลิตที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการจัดงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

**กรมส่งเสริมการเกษตร** โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออก ส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยอง จีนบุรี ตราด โดยทุเรียน คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 782,942 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 540,650 ตัน เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 242,292 ตัน

## กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกที่ กรุงเทพฯ

🕒 พฤษภาคม 20, 2023 📍 kasettum 📄 สถานีข่าววันนี้, สีสันโลกเกษตร 📄 งาน Durian and Eastern Fruits Fest, ทุเรียนภาคตะวันออก, เทศกาลทุเรียน

ค้นหา ...

ค้นหา

0 Shares



### เรื่องมาแรง

#### บทความล่าสุด



นักวิทยาศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์พัฒนาวิธีการวางไข่ของปลาที่ง่าย ประหยัด และมีประสิทธิภาพ

🕒 พฤษภาคม 22, 2023



กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเที่ยวงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอดงหลวง จังหวัดดงหลวง เริ่มแล้วระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคในภาคกลาง

นายเกษม อุดมเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่าง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบอเมริกาและยุโรป ที่เหลือขายภายในประเทศ ซึ่งช่วงจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอดงหลวง จังหวัดดงหลวง เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออก ส่งเสริมการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการขาย ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารจากผลไม้ กิจกรรมนาทีทอง “ชาวสวนมีน้ำใจ แจกให้คนละครึ่ง” นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง Durian Lover คนรักทุเรียนต้องรู้ ขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพ และกิจกรรมให้ความรู้สาธิตการดูทุเรียนแก่ การเก็บรักษาทุเรียนอย่างไรให้กินอร่อย และการแกะทุเรียนให้สวยด้วยมือเรา

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566) ทุเรียน คาดการณ์ ปริมาณผลผลิต 782,942 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 540,650 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้ เก็บเกี่ยว 242,292 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของผลผลิตที่คาดการณ์) มังคุด คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 122,020 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยว แล้ว 60,567 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 61,453 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 50.36 ของ ผลผลิตที่คาดการณ์)

เงาะ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 141,115 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 63,504 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือ ผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 77,611 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตที่คาดการณ์) และ ลองกอง คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 7,251 ตัน มี ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 403.04 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 6,847.96 ตัน (คิดเป็น ร้อยละ 34.44 ของผลผลิตที่คาดการณ์)



**สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจัด โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผล  
อัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต งาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาค  
ตะวันออก)**



เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน งาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต โดยมี นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน งาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) โครงการจัดงานส่งเสริมการบริโภคสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีข้ามถิ่นนอกแหล่งผลิต โดยมี นายกฤษ อดตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวว่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรที่ 3จังหวัดระยอง จึงได้จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทุเรียนและผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออกเป็นที่ประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่นความเป็นผลไม้คุณภาพดีให้กับผู้บริโภคในการขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียนคุณภาพดี และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออกในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง



ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ๔ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและศูนย์การค้า เซ็นทรัลอยุธยา ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของผลไม้ไทย โดยเฉพาะไม้ผลอัตลักษณ์ภาคตะวันออก เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง มะม่วง และอื่น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ความเป็นผลไม้และสินค้าคุณภาพ ประกอบด้วยการจำหน่ายผลไม้สดและผลไม้แปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก การส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารจากผลไม้ กิจกรรมนาที่ทอง"ชาวสวนมีน้ำใจ จ่ายให้คนละครึ่ง" การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง นิทรรศการ Durian Lover คนรักทุเรียนต้องรู้ ขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน/วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพ กิจกรรมการแสดงดนตรีตลอดช่วงระหว่างการจัดงาน กิจกรรมให้ความรู้สาธิต 3 รายการ เช่น การดูแลทุเรียนแก่ การเก็บรักษาทุเรียนอย่างไรให้กินอร่อย การแกะทุเรียนให้สวยด้วยมือเราผู้จำหน่ายในงานประกอบด้วย ผู้แทนสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก เกษตรกรและ เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจาก 9 จังหวัดภาคตะวันออก

ทางด้าน นายฤช อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าผลไม้ เป็นสินค้าที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเราเป็นผู้นำด้าน การผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ผลไม้ที่สำคัญได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย มะม่วง สับปะรด ลองกอง กัลยไช และขนุน เป็นต้น แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ โดยที่ปัจจุบันกระแสการบริโภคผลไม้ไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและเด็กรุ่นใหม่ลดลงจากผลไม้ต่างประเทศมาเป็นทางเลือกมากขึ้นและสามารถซื้อหาได้ง่ายในราคาที่พึงพอใจ

ดังนั้น การส่งเสริม การบริโภคผลไม้ภายในประเทศจึงเป็นสิ่งควรดำเนินการอย่างจริงจัง การสร้างมูลค่าผลไม้ที่มีมากกว่า การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ การจำหน่ายตรงกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การจำหน่ายในรูปแบบของท้องที่ยาวเชิงเกษตร และการจัดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ ที่เกษตรกรเป็นผู้นำผลไม้หรือสินค้าเกษตรมาจำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ ดังนั้น การสร้างหรือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ หรือฝึกให้เกษตรกร มาเป็นผู้จำหน่าย จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ในอนาคต หรือแม้กระทั่งการพัฒนาในการสร้างแรงจูงใจให้ทายาทเกษตรกร และ YFS เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นการต่อยอดและต่อยอดการเสนอความเป็นคุณภาพของสินค้าเกษตร ที่เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่นของภาคตะวันออกให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรเป็นการช่วยผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและเติบโตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

## กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญร่วมงาน Durian and Eastern Fruits Fest เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก

🕒 20 พฤษภาคม 2023 📍 Thailandplus 📄 เกษตร - สิ่งแวดล้อม



Thai 8,706

ติดตามเพจ

DFT

ศต. ดอกยี่

คณบดี

เกษตรนวัตกรรม

ไทยอินเทค

ในอุดมคติความเสมอภาค

THAIFEX - AI ASIA 2022

thaiexpo

THAIFEX ASIA

นางสาว

ธนิต

Thai 18

ศต. ดอกยี่

เกษตรนวัตกรรม

**นายกฤษฎ ฤกษ์เมฆะวาทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวว่า ภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจอย่าง ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง โดยผลผลิตส่วนใหญ่ส่งออกไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 60 ซึ่งมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศแถบอเมริกาและยุโรป เนื่องจากผลไม้ตะวันออกเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค จากรสชาติที่ดี มีคุณภาพ มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการที่มีระบบการผลิตที่ดีและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายแบบออนไลน์ ออฟไลน์ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายผลผลิตจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

**รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวอีกว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต นำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาดและให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน สนับสนุนให้เกิดการกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค เช่นเดียวกับที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้จัดงาน Durian and Eastern Fruits Fest (เทศกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก) ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมการบริโภคทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออกคุณภาพดีให้กับผู้บริโภค ประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของสายพันธุ์ทุเรียน และผลไม้เอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นภาคตะวันออก ส่งเสริมการ

ตลาดและขยายตลาดของสินค้าวิสาหกิจชุมชนและแม่บ้านเกษตรกรภาคตะวันออกให้ถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูป และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 9 จังหวัด ภาคตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ได้แก่ การสาธิตการทำอาหารจากผลไม้ กิจกรรมนันทนาการ “ชาวสวนมีน้ำใจ ง่ายให้คนละครึ่ง” นิทรรศการให้ความรู้เรื่อง Durian Lover คนรักทุเรียนต้องรู้ ขั้นตอนการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน วิธีการเลือกซื้อทุเรียนให้ได้คุณภาพ และกิจกรรมให้ความรู้สาธิตการดูทุเรียนแก่ การเก็บรักษาทุเรียนอย่างไรให้กินอร่อย และการแกะทุเรียนให้สวยด้วยมือเรา

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออกปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2566) ทุเรียน คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 782,942 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 540,650 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 69.05 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 242,292 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 30.95 ของผลผลิตที่คาดการณ์) มังคุด คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 122,020 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 60,567 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 49.64 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 61,453 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 50.36 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เงาะ คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 141,115 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 63,504 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 77,611 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตที่คาดการณ์) และ ลองกอง คาดการณ์ปริมาณผลผลิต 7,251 ตัน มีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้ว 403.04 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของผลผลิตที่คาดการณ์) เหลือผลผลิตที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว 6,847.96 ตัน (คิดเป็นร้อยละ 34.44 ของผลผลิตที่คาดการณ์)



## กาญจนบุรี เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

๑๙ พ.ค. 2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารเอนกประสงค์ วัดสำนักคร้อ ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช สัตว์ ประมง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ และส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายประสาน ปานคง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสัง นายอำเภอท่ามะกา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกหม่อนไหม โดยกรมหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ การจัดส่งและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการคลินิกเกษตรกว่า 200 คน ในงานนี้ มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และสารบำรุงดินให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย

สังคม

## สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร ปี 2566

19 พ.ค. 2566  views 75



**นายไชยพงศ์ ทะนินชัย รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่** เปิดเผยถึงความคืบหน้าสำหรับโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนภูมิภาค โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จะทำหน้าที่เป็นพนักงานแจกบัตร เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ นำไปสู่การจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 และสำหรับพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จะเริ่มดำเนินโครงการ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ส่วนอำเภออื่นๆ จะทยอยดำเนินการตามลำดับ ซึ่งการเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกร และยึดตามหลัก พ.ร.บ.สถิติ และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**สำหรับโครงการสำมะโนการเกษตร** จัดขึ้นเพื่อเป็นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร จากผู้ถือครองทำการเกษตรทุกราย ให้มีข้อมูลสถิติการเกษตร ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่ย่อย สำหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นต่อไป ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และสะท้อนปัญหาในพื้นที่ ให้เกษตรกรได้ตัดสินใจในการพัฒนาอาชีพของตนต่อไปในอนาคต